



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา ปี A

(วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2020)

พี่น้องที่รัก ความมีไม่ตรีจิตต่อแขกผู้มาเยือนเป็นรูปแบบที่สวงามอย่างหนึ่งของความเมตตากรุณา ซึ่งบางครั้งมาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดและส่งผลอย่างไม่คาดฝันและน่าอัศจรรย์ใจ ในบทอ่านแรกหญิงมั่งมีชาวซูลูเนมไม่ได้เป็นชาวอิสราเอล เหมือนชาวซูลูเนมคนอื่นนางอาจมองชาวอิสราเอลว่าเป็นคนต่างชาติ แต่นางสามารถรับรู้และตระหนักว่าประกาศกเอลีชา “**เป็นคนศักดิ์สิทธิ์**” (2 พกษ 4:9) ด้วยเหตุนี้ นางจึงพูดในมน้ำวจิตใจสามมีของนางให้แสดงไม่ตรีจิตต่อ “**คนของพระเจ้า**” (2 พกษ 4:9) คนนี้ นางบอกเขาว่า “**เราจงสร้างห้องเล็ก ๆ ไว้บนดาดฟ้าให้เขาสักห้องหนึ่ง ตั้งเตียง โต๊ะ เก้าอี้และตะเกียงไว้ให้ เมื่อเขามาเยี่ยมเรา เขาจะได้พักในห้องนั้น**” (2 พกษ 4:10) รางวัลที่ไม่คาดฝันสำหรับหญิงคนนี้คือ ภายในหนึ่งปีนางได้ให้กำเนิดบุตรชาย ผู้ซึ่งนางเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลานานแสนนาน เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจดีของนาง เอลีชากล่าวกับนางว่า “**ปีหน้าเวลานี้นางจะได้อุ้มลูกชาย**” (2 พกษ 4:16)

เรื่องราวของหญิงชาวซูลูเนมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเพื่อเกริ่นนำคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ที่ว่า “**ผู้ที่ต้อนรับประกาศเพราะเขาเป็นประกาศ จะได้รับบำเหน็จรางวัลของประกาศ**” (มธ 10:41) บำเหน็จรางวัลของหญิงชาวซูลูเนมคือลูกชาย เด็กซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของนาง อันที่จริง ก่อนหน้านั้นพระเยซูเจ้าได้ตรัสกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่า “**ผู้ที่ต้อนรับท่านทั้งหลาย ก็ต้อนรับเรา**” (มธ 10:40) เมื่อเราต้อนรับซึ่งกันและกัน เรากำลังต้อนรับพระบุตรของพระเจ้า พระบิดาของเรา เมื่อเราแสดงไม่ตรีจิตและช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง เรากำลังแสดงไม่ตรีจิตและช่วยเหลือพระเยซูเจ้าเอง

นักบุญมาร์ตินเดอตูร์สเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราในเรื่องนี้ ท่านเป็นบุคคลแรกที่ได้รับเกียรติเป็นนักบุญโดยไม่ได้เป็นมรณสักขี ท่านเกิดในประเทศฝรั่งเศสในช่วงเวลาที่มีการเบียดเบียนข่มเหงคริสตชนที่นำสะพริงก์แล้วกำลังจะสิ้นสุดลง ก่อนหน้านั้นคริสตชนที่ได้รับเกียรติเป็นนักบุญในพระศาสนจักรสมัยเริ่มแรกมักจะเป็นมรณสักขี นั่นคือ เป็นบุคคลที่ได้ตายเหมือนพระเยซูเจ้าและเพื่อพระเยซูเจ้า นับตั้งแต่ักบุญองค์นี้เป็นต้นมาจุดเน้นความศักดิ์สิทธิ์ของบรรดานักบุญได้เปลี่ยนมาเป็นการดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซูเจ้าและการรักพระเยซูเจ้า

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของนักบุญมาร์ตินเดอตูร์สเน้นความจริงที่ว่าความรักซึ่งกันและกันคือการรักพระเยซูเจ้านั่นเอง เมื่อนักบุญองค์นี้ยังเรียนคำสอนเพื่อเตรียมตัวเป็นคริสตชนและรับราชการในกองทัพทหาร ในคืนที่เหน็ดหนาวและเยือกเย็นคืนหนึ่ง ขณะที่ท่านกำลังออกลาดตระเวนเพื่อดูแลความเรียบร้อย ท่านได้พบชายนำสงสารคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าขาดวันยืนอยู่ตรงหน้าท่าน ด้วยความสงสารท่านจึงถอดเสื้อคลุมกันหนาวของท่าน ซักดาบออกจากฝักและตัดเสื้อคลุมตัว

นั้นออกเป็นสองส่วน แล้วมอบส่วนหนึ่งให้กับชายชอทานคนนั้น เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเสร็จสิ้นและกลับไปนอน ในคืนนั้นท่านได้ฝันและในความฝันท่านได้เห็นพระเยซูเจ้าทรงสวมเสื้อคลุมส่วนที่ท่านตัดให้กับชายผู้นำสงสารคนนั้น ท่านได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสถึงท่านว่า “มาร์ติน ผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชน ได้สวมเสื้อคลุมนี้ให้กับเรา”

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ช่วยให้เราเข้าใจความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าได้ดีมากยิ่งขึ้น ในฐานะคาทอลิกเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในถ้อยคำต่างๆ ของพระคัมภีร์ และพระองค์ตรัสกับเราเมื่อถ้อยคำเหล่านั้นได้ถูกประกาศในระหว่างพิธีกรรม เรายังเชื่ออีกด้วยว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในศีลมหาสนิทและเราเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์บนพระแท่น ในทำนองเดียวกันและด้วยความมั่นใจเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในประชากรของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ เมื่อเรารับใช้พวกเขา เรากำลังรับใช้พระองค์ด้วย และเมื่อเราละเลยและไม่ใส่ใจพวกเขา เรากำลังละเลยและไม่ใส่ใจพระองค์ด้วยเช่นกัน ความเชื่อในเรื่องการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในพระคัมภีร์ ในศีลมหาสนิท และในประชากรของพระองค์เป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่อาจมองข้ามได้ จำไว้เสมอว่าพิธีกรรมในพระศาสนจักรของเราไม่ใช่เป็นการแสดงความศรัทธาสวนตัว หรือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งกับพระเจ้า แต่เป็นการแสดงออกของพระศาสนจักรโดยรวมซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูเจ้า และความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูเจ้านี้เองต้องเป็นแรงขับเคลื่อนวิถีทางในการดำเนินชีวิตของเรา

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้เพื่อความรอดพ้นของมนุษย์ทุกคนและเพื่อรวมทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ในพระองค์มนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกัน และที่สำคัญพระองค์ประทับอยู่กับมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะรู้จักหรือไม่รู้จักพระองค์ก็ตาม ดังนั้น เมื่อเราพบผู้คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยและหิวโหย ไม่ว่าที่ไหนหรือเวลาใด เราต้องตระหนักถึงการประทับของพระองค์ในตัวพวกเขา เมื่อเจอนั่งรถโดยสารและสังเกตเห็นเด็ก คนชรา หรือหญิงตั้งครรภ์ที่ขึ้นมาที่หลังและไม่มียี่หนั่ง เราต้องมองเห็นพระองค์ในตัวพวกเขาและรีบลุกขึ้นให้ที่นั่งแก่พวกเขาทันที เมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งส่งผลให้ผู้คนมากมายต้องบ้านแตกสาแหรกขาด ไร่นาเสียหายและขาดปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินชีวิต เราต้องสำนึกถึงการประทับอยู่ของพระองค์ท่ามกลางพวกเขาและต้องรีบหาทางช่วยเหลือพวกเขาตามกำลังความสามารถ เมื่อเราพบคนต่างชาติหรือคนที่เข้ามาอาศัยหรือทำงานในประเทศของเราโดยไม่มีเอกสารถูกต้อง เราต้องรับรู้ทันทีว่านั่นคือพระเยซูเจ้าผู้ทรงปรากฏองค์ในรูปของคนแปลกหน้าที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา เราต้องแสดงไมตรีจิตและปฏิบัติต่อพวกเขาประหนึ่งเรากำลังปฏิบัติต่อพระเยซูเจ้า แต่ละวันเรามีโอกาสมากมายที่จะพบปะกับพระองค์ อย่าปล่อยให้โอกาสที่จะต้อนรับพระองค์ให้หลุดลอยไป คาทอลิกควรพร้อมเสมอแสดงไมตรีจิตต่อคนแปลกหน้าและความเมตตากรุณาควรเป็นการแสดงออกความเชื่อที่แท้จริงของเรา

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน